
sþ. 490. Fyrirspurnir. [252. mál]
I. Til forsætisráðherra um hækkun almannatryggingabóta.

Frá Braga Sigurjónssyni.

a) Hefur ríkisstjórnin í hyggju að bæta lífeyrisþegum, almannatrygginga þá
miklu bótarýrnun, sem þeir hafa orðið fyrir óbætt nú um marga mánaða
skeið?

b) Ef svo er, hve mikil verður uppbótin, frá hvaða tíma verður hún látin
gilda og hvenær hefst greiðsla hennar?

ll. Til forsætisráðherra um eignarráð yfir jarðhita.

Frá Braga Sigurjónssyni.

Hefur ríkisstjórnin markað sér ákveðna stefnu og þá hverja um eignar-
ráð yfir jarðhita, sem borað er eftir á kostnað ríkisins.

a) háhita,
b) lághita?

III. Til sjávarútvegsráðherra um lausaskuldir sjávarútvegsins.

Frá Jóni Árm. Héðinssyni.

1. Hvað var búið að ganga frá hárri upphæð af lausaskuldum sjávarútvegsins
15. april s. l. ?

2. Hvernig skiptist þessi fjárhæð eftir kjördæmum?
3. Hvenær má ætla að lokið verði að ganga frá þessum þætti skulda hjá

sjávarútveginum og hve háa upphæð er hér um að ræða?


